



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ให้ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนอกรวม
ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครู เข้าร่วมอบรมดังกล่าว



๒. การจัดประชุมให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึก ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน บ้านกอก เพื่อสร้างมาตรการและแนวทางภายในองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญ และนำไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกันในองค์กร



๓. จัดทำประกาศเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์

เผยแพร่การดำเนินการใน Website หลักของโรงเรียน <http://bankok.kkzone๑.go.th/>

โรงเรียนบ้านกอก
 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำมันต์
 แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ด้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม
 สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน
 ทุกภาคส่วน

นางกวีณา ศิริรัตน์กร
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก



ประกาศโรงเรียนบ้านกอก
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านกอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านกอก จึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานของโรงเรียนบ้านกอก ทุกระดับไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านกอก ทุกระดับจะต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๓. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความรักในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือการใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทาง ประหยัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และยึดถือปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางกิริษา ศิริรัตน์กร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอก

เผยแพร่การดำเนินการใน Website หลักของโรงเรียน <http://bankok.kkzone๑.go.th/>

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20/2566 6 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านกอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY



นางกฤษยา ศิริสุวรรณ
ผอ.รร.บ้านหนองขามประชาปารุง
รท.ผอ.รร.บ้านกอก



ดร.อารยันต์ แสงนิกุล
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1



ดร.ประภากรณ กูขาว
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1



งดรับ งดให้ ของขวัญ และของกำนัลในทุกโอกาส

โรงเรียนบ้านกอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการซื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีจึงขอประกาศว่าโรงเรียนบ้านกอกเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่

NO Gift Policy

งดรับ งดให้ของขวัญ

งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ
หรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรขออ้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน





โรงเรียนบ้านกอก หมู่ 7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
ติดต่อ ผอ.กฤษยา ศิริสุวรรณ โทร 097 0378973